



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๑,๔ มูลค่าข่าว ๓๒๗,๔๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



หยุดรุนแรง - ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมตัวยื่นไว้อาลัยให้แก่กักตักนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ทีเสียชีวิตจาก เหตุการณเมื่อวันที 30 พ.ย.ทีผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศทีโศกเศร้า พร้อมทั้งเสนอชื่อเรียก ร้องให้รัฐบาลหยุดใช้ความรุนแรงต่อนักศึกษา และผู้ทีมาชุมนุม

### ยันนศ.รามถูกสไนเปอร์ รุมอัดรบ.มือเปื้อนเลือด

อ่านต่อหน้า 4

#### ยัน นศ.รามฯ

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - รอง ผบ.ตร.ตรวจสอบ รมบัสทีถูกเผาเหตุรุนแรงมหาวิทยาลัยรามฯ พบกระสุนปืนเกลื่อนรอบศาลองค์พระ ด้าน อธิการบดีได้ ตร. เห็นกับตา นศ.รามฯถูกข่มขู่ ปรชป.รุมประณามรัฐบาลมือเปื้อนเลือด ด้าน มหาลัยฯ-ร.ร.ทั่วประเทศปิดต่อเนื่อง

วานนี้ (2 ธ.ค.) ทีสนามกีฬาราชมั่งคลา กีฬาสถาน พล.ต.อ.เอก ยังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ทีปรึกษา (สย.10) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ทีมพนักงานสอบสวนรับผิดชอบคดีมีผู้เสียชีวิต จากเหตุการณทีกลุ่มนักศึกษา ม.รามคำแหง ปะทะ กับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ แห่งชาติ หรือ นปช.

โดยจุดแรก เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถบัส โดยสาร 2 ชั้น หมายเลขทะเบียน 30-0170 ก้านเพชร ซึ่งถูกเผาแล้วพบโครงกระดูกอยู่ ภายในรถ บริเวณประตู 1 ทางเข้าสนามกีฬา ราชมั่งคลา เจ้าหน้าที่พบโครงกระดูกตั้งแต่ช่วง บริเวณซีโอดติดกับโคนต้นชวาในสภาพใหม่ เกรียม วางอยู่ช่วงบันไดทางขึ้นรถ นอกจากนี้ ยังพบเศษชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ไอโฟน เกษเล็ฟส์ และเศษหัวเข็มขัด สภาพถูกไฟไหม้ เกรียม เจ้าหน้าที่จึงนำออกมาตรวจสอบก่อนส่ง

ไปตรวจอย่างละเอียดยังกองพิสูจน์ หลักฐาน กลาง จากนั้นเข้าตรวจสอบรถตู้ 2 คันทีถูกเผา ขณะทีทีเห็นหวัรอบศาลองค์พระ หน้าประตูทาง เข้าสนามกีฬา พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ขนาด .38 และขนาด.380 จำนวน 12 ปลอกตก อยู่เกลื่อนพื้น

พล.ต.อ.เอกเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่ามีกระสุนปืนกักตักเดินทางเข้ารับกลุ่ม นปช.ก่อนจะมีเหตุปะทะกันเกิดขึ้น ทำให้คนขับ รถบัสทีรถหลบหนีไป ก่อนทีรถจะถูกไฟไหม้ ด้าน พล.ต.อ.จรัมพรกล่าวถึงประเด็นที บอกว่ามีสไนเปอร์ก่อกองเหตุยิงนักศึกษารามฯนั้น ตรวจสอบวิธิการยังแล้วพบว่าเป็นการยิงในแนว ราบ เป็นการเผชิญหน้ากันในระยะประชิด ไม่เกิน 3 เมตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ เดินทางไปตรวจบริเวณประตู 8 ด้านหลัง ม.รามคำแหง ซึ่งเป็นจุดที นายทวีศักดิ์ โพธิ์แก้ว ถูกยิงเสียชีวิต โดยมีนายฉัตรชัย ตำประสงค์ อายุ 23 ปี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่ง ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาต้นขวา เดินทางมาร่วม ซักถามเหตุด้วย และจุดสุดท้าย ภายในสนาม กีฬาราชมั่งคลา เจ้าหน้าที่พบร่องรอยและบำรุงรักษา กองซ่อมบำรุงรักษาฝ่ายกีฬาสนาม ซึ่งเป็นจุดที นายวีโรจน์ถูกยิงเสียชีวิต

ศอ.รส. ยันไม่ได้เพิกเฉยช่วยเด็กรามฯ ทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.

ปิยะ อุทาโย โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความ สมบูรณ์ร้อย หรือ ศอ.รส. แถลงสรุปสถานการณ์ การชุมนุมว่า ยืนยันว่ามีกลุ่มบุคคลบางกั การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไว้ ซึ่งได้รับรายงาน ว่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ได้ให้การช่วยเหลือ และนำคนเจ็บ ตลอดจนนักศึกษาออกจาก มหาวิทยาลัยและสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว พร้อมทั้งได้มี เฟซบุ๊กแฟนเพจ Polices pokemen ของทีมีโฆษกสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ ได้โพสต์ภาพถ่าย 4 ภาพ โดยระบุว่า "ภาพ ยืนยัน เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือ นักศึกษา ม.รามฯ เพื่อออกจากพื้นที่ใน ม.รามฯ"

"ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมพร้อม ทีจะเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษา ม.รามฯ แต่ปรากฏ ว่าขณะที่นำกำลังเข้าไปนั้น มีกลุ่มมวลชนได้ ชักชวน จึงได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้ข้อสรุปว่า จะใช้เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเข้ามาช่วย เหลือนักศึกษาแทน"

อธิการบดี ได้ตร.เน้นความปลอดภัยนศ.รามฯ ทีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.ดร.วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย รามคำแหง เปิดเผยถึงเหตุการณการปิดล้อมและ ทำร้ายนักศึกษา ม.ราม. คืนวันที 30 พ.ย.ต่อเนื่อง ถึงเช้าวันที 1 ธ.ค.ว่า เหตุการณดังกล่าวส่งผลให้ มีนักศึกษาเสียชีวิตทั้งสิ้น 3 ราย และบาดเจ็บ กว่า 60 คนซึ่งขณะเหตุการณทีเกิดขึ้นนั้นได้ตน โทรศัพท์ประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดเวลา แต่กลับถูกปฏิเสธการเข้ามาให้ความ ช่วยเหลือ

ผศ.ดร.วุฒิสักดิ์ยืนยันด้วยว่ามีคนร้ายใน ชุดดำใช้สไนเปอร์ยิงนักศึกษาต่อหน้าต่อตาทีวัง หน้าอาคารวัด บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี

#### มหาลัย-ร.ร.พร้อมเปิดเรียนต่อเนื่อง

นายบัณฑิตย์ ศรีพิทขงกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิด เผยว่า ขณะนี้มิโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพ มหานครขอหยุดการเรียนการสอนจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล-โยนออฟอาร์ค- ฟันชะเคอียา หยุดถึง 5 ธ.ค. โรงเรียนราชินีบน หยุดถึง 3 ธันวาคม

นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปิดการเรียน การสอนต่อเนื่อง 1 วัน ในวันที่ 3 ธ.ค. เนื่องจาก ปรกษาว่านักเรียนจะได้รับผลกระทบในการเดินทาง จากเหตุการณไม่สงบทางการเมือง จำนวน 19 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนประถมศึกษา 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลไทย-อนุบาลสามเสนวิทยลัย- ราชวินิต ประถม-อนุบาลวัดปทุมมา-วัดพิชัยลา ชัย-วัดโสมนัส -วัดชนะสงคราม และโรงเรียน ทีปภังกรวิทยาพัฒนา (วัดโบสถ์) ในพระบรม ราชูปถัมภ์

ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษา 10 โรง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร-ราชวินิตมัธยม- เบญจมราชลัลย์ในพระบรมราชูปถัมภ์-วัดสังเวช





-วัดน้อยนพคุณ-วัดราชาธิวาส- มัชฌิมวัดมกุฏกษัตริย์-วัดบวรนิเวศ-สันติราชวิทยาลัย และคณะที่ โรงเรียนสตรีวิทยา หยุดวันที่ 3-4 ธ.ค.

ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ประกาศแจ้งหยุดการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ของถึงวันที่ 6 ธันวาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ประกาศหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการเพิ่มอีก 2 วัน คือในวันที่ 3-4 ธ.ค. มีดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉพาะวิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ส่วนคลินิกทันตกรรม รพ.สัตว์เล็ก จุฬาฯ คลินิกทันตกรรมบริการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปิดให้บริการ ในวันที่ 3-5 ธ.ค. ส่วนโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะเปิดให้บริการเฉพาะคลินิกฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาการพญาไท ปิดวันที่ 3-5 ธ.ค.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดวันที่ 3 ธ.ค.มหาวิทยาลัยมหิดลและทุกวิทยาเขต ปิด 3-4 ธ.ค. ยกเว้นโรงพยาบาลในสังกัด เปิดให้บริการตามปกติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศปิด 2 วัน 3-4 ธ.ค.

## ปชป.รุมอัด“ยิ่งลักษณ์”มือเปื้อนเลือด

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำให้ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น ทำให้รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์กลายเป็นรัฐบาลมือเปื้อนเลือด และหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้ว เพราะสถานการณ์นี้ เริ่มต้นจากการนัดหมายชุมนุมใหญ่ของ กลุ่มนปช. ที่สนามกีฬาราชมั่งคลาภีฟ้าสถาน ในขณะที่กลุ่มนักศึกษา ม.รามคำแหง ก็มีการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน ซึ่งปรากฏเป็นข้อเท็จจริงว่า การปิดล้อมของ นปช. มีการใช้อาวุธ และมีการใช้กองกำลังชายชุดดำ ที่มีการฝึกฝนในการเข้าโจมตีมาเป็นอย่างดี

นายณัฐภูมิ บรรทัดฐาน รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสถานการณ์ที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ศอ.ร.ส. แถลงว่า เหตุการณ์สงบแล้ว แต่ข้อเท็จจริงยังมีการก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้น ในช่วงเช้า มีการเผารถตู้สองคัน และก่อเหตุประปราย ซึ่งจะต้องเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาให้ได้ แม้จะมีการจับได้สองคนแล้ว แต่มีการอ้างว่าพกอาวุธปืนเพื่อป้องกันตัว แต่กลับมีกระสุนถึงร้อยนัด ตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องการป้องกันตัวอย่างแน่นอน ทางพรรคจะทำการรวบรวมภาพถ่ายต่างๆในที่เกิดเหตุ เช่น มีการใช้รถตำรวจชนผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่สนามกีฬา ราชมั่งคลาภสถาน เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป ■